

รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
เทศบาลตำบลสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ที่	ชื่อโครงการ/หลักสูตร	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ปรับปรุงบัญชีและการปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด (หน่วยงานลูก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยโปรแกรมบัญชี Excel แบบอัตโนมัติ”	เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ปรับปรุงบัญชีและการปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด (หน่วยงานลูก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยโปรแกรมบัญชี Excel แบบอัตโนมัติ” ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอมือง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ ราย คือ ๑. นางสาวลัดดาวรรณ บุญชู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	๔,๙๐๐.๐๐	๒๒ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๒	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกฎกระทรวงฯ ระเบียบฯ และหนังสือสั่งการฯ ซึ่งออกท้ายพระราชบัญญัติฯนี้”	เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกฎกระทรวงฯ ระเบียบฯ และหนังสือสั่งการฯ ซึ่งออกท้ายพระราชบัญญัติฯนี้” ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ราย คือ ๑. นางสาวทัศนีย์ บุญเทียน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	๓,๙๐๐.๐๐	๑ - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๖
๓	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบันทึกข้อมูลระบบบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ”	เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบันทึกข้อมูลระบบบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ” ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ราย คือ ๑. นางสาวลัดดาวรรณ บุญชู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	๕,๓๐๐.๐๐	๓ - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ที่	ชื่อโครงการ/หลักสูตร	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
๔	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบันทึกข้อมูลระบบบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ”	<p>เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบันทึกข้อมูลระบบบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ” ณ โรงแรมเกษศิริ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๔ ราย ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.นางสาวจรีนยา แสงผล ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ๒.นางสาวสาธิตา เฟื่องแจ่ม ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ๓.นายอมรเทพ ทองอ่อน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ๔.นางสาวอิศรารัตน์ ต้นขวาง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 	๑๕,๖๐๐.๐๐	๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖
๕	ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการใช้งานระบบส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness plan)	<p>เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการใช้งานระบบส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี(Wellness plan)” ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ ราย คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.นางสาวลิขิต พละศักดิ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 	๖,๕๕๒.๐๐	๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖
๖	ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดเก็บระบบประปาและค่าชยะด้วยคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”	<p>หลักสูตร “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดเก็บระบบประปาและค่าชยะด้วยคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเทล จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.นายเมืองมนต์ ก้านเหลืองตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา(ทักษะ) ๒.นายจิระเดช ปูตะเลิศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๕ – ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

ที่	ชื่อโครงการ/หลักสูตร	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
๗	<p>โครงการฝึกอบรมเชิง หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (NEW e-LAAS) การพิสูจน์ยอดเงินสะสมตาม ๖๔๕๗๐ การวิเคราะห์ผังบัญชีเพื่อตั้งหนี้ตาม ๖๓๙๐๑ ๖๕๑๔๔ การจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์เพื่อเตรียมความพร้อมคำนวณค่าเสื่อมราคา การจำหน่ายสินทรัพย์ การปรับปรุงรายการบัญชี ตาม สตง. ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ของ อปท. (e-LAAS)”</p>	<p>เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (NEW e-LAAS) การพิสูจน์ยอดเงินสะสมตาม ๖๔๕๗๐ การวิเคราะห์ผังบัญชีเพื่อตั้งหนี้ตาม ๖๓๙๐๑ ๖๕๑๔๔ การจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์เพื่อเตรียมความพร้อมคำนวณค่าเสื่อมราคา การจำหน่ายสินทรัพย์ การปรับปรุงรายการบัญชี ตาม สตง. ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ของ อปท. (e-LAAS)” ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ราย คือ</p> <p>๑.นางสาวลัดดาวรรณ บุญชู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	๔,๙๐๐.๐๐	๒๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๘	<p>โครงการฝึกอบรมเชิง หลักสูตร “แนวทางการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๗ การปรับปรุงแผนภาษีตามมาตรา ๑๐ การจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีด้วย LtaxGIS ๒.๒,Ltax๓๐๐๐ ๔.๐ การใช้งานระบบ Ltax online”</p>	<p>เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๗ การปรับปรุงแผนภาษีตามมาตรา ๑๐ การจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีด้วย LtaxGIS ๒.๒,Ltax๓๐๐๐ ๔.๐ การใช้งานระบบ Ltax online” ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย</p> <p>๑. นางสาวภัทรภร นามวิสัย ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ</p> <p>๒. นางสาวชมพิชชา พรหมไทย ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้</p>	๙,๐๐๐.๐๐	๒๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ที่	ชื่อโครงการ/หลักสูตร	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
๙	<p>โครงการฝึกอบรมเชิงหลักสูตร “เทคนิคจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง แนวทาง ว ๑๑๙” ชั้นตอน ร่าง TOR พิจารณาผล ตรวจรับพัสดุ และการจ้างเทคนิคการบริหารสัญญา ทะเบียนพัสดุ กระบวนการจำหน่าย ในงานซื้องานจ้าง ที่มีชิ้นงานก่อสร้างและงานก่อสร้าง สอดคล้องการยืมและระเบียบจัดงาน และการเบิกจ่ายค่าตอบแทน และการใช้ดุลพินิจสำหรับผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ ๔”</p>	<p>เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง แนวทาง ว ๑๑๙” ชั้นตอน ร่าง TOR พิจารณาผล ตรวจรับพัสดุ และการจ้างเทคนิคการบริหารสัญญา ทะเบียนพัสดุ กระบวนการจำหน่าย ในงานซื้องานจ้าง ที่มีชิ้นงานก่อสร้างและงานก่อสร้าง สอดคล้องการยืมและระเบียบจัดงาน และการเบิกจ่ายค่าตอบแทน และการใช้ดุลพินิจสำหรับผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ ๔” ณ โรงแรมเดอ สีตา ปรีนเซส จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.นางสาวลัดดาวรรณ บุญชู ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ๒.นางสาวสุดารัตน์ โสตาธาตุ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 	๗,๘๐๐.๐๐	๗ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗
๑๐	<p>โครงการฝึกอบรมเชิงหลักสูตร “แนวทางการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และการใช้จ่ายเงินภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.๒๕๖๗”</p>	<p>เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และการใช้จ่ายเงินภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.๒๕๖๗” ณ โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ ราย คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.นางสาวสาธิตา เพ็งแจ่ม ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 	๔,๕๐๐.๐๐	๙ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

ที่	ชื่อโครงการ/หลักสูตร	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๑	โครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข) จังหวัดศรีสะเกษ”	เข้ารับการฝึกอบรม โครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข) จังหวัดศรีสะเกษ”ณ ห้องประชุมศรีลำดวน แกรนด์บอลรูม โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ ราย คือ ๑.นางสมปอง มะณู ตำแหน่งครู	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	๒ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๑๒	ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงหลักสูตร “การจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ (LTC) พร้อมหลักการดำเนินงานกองทุน หลักประกันสุขภาพ และการปฏิบัติตามระบบโปรแกรมใหม่”	เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ (LTC) พร้อมหลักการดำเนินงานกองทุน หลักประกันสุขภาพและการปฏิบัติตามระบบโปรแกรมใหม่”ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ราย คือ ๑.นางนุชจรี สีหะวงษ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข	๔,๕๐๐.๐๐	๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๑๓	ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	เข้ารับการฝึกอบรม ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ หอประชุมวิโรจน์มพิทักษ์ (อาคาร ๑๔) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย ๑.นางสาวสาธิตา เพ็งแจ่ม ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ๒. นางสาวสุศดารัตน์ โสตาธาตุ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗